



ที่ กบ 0037.5/อ. 182

ถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

พร้อมนี้ขอส่งหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่มท 0893.2/ 8819 ลง
วันที่ 25 สิงหาคม 2553 เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 มาเพื่อทราบ

สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่



กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ

โทร.0-7561-1910



สิงหาคม 2553

เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
เรียน นายกมล สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 1031/2552 ลงวันที่ 4 กันยายน 2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.6/ว 3081 ลงวันที่ 21 กันยายน 2552

ตามที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้มีข้อสังเกตประเด็นปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2551 และขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณยกเลิกระเบียบฯ ฉบับนี้ นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 มีเจตนารมณ์เพื่อให้สถานศึกษามีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติซึ่งมุ่งเน้นให้มีการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และคณบโยบาย
การถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำหนดเงื่อนไขบังคับหลังผ่านเกณฑ์
การประเมินความพร้อมไว้ว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับถ่ายโอนสถานศึกษากระจายอำนาจ
ให้สถานศึกษาด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้
ยังเป็นการสอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วุฒิสภา ที่ต้องการให้มีการโอนอำนาจการตัดสินใจให้แก่สถานศึกษา

แต่อย่างไรก็ดี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ประสงค์จะตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นเงินรายได้ของสถานศึกษาก็สามารถตั้งงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าเงินรายหัว
นักเรียน และค่าพัฒนาการจัดการศึกษาไว้ในหมวดรายจ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเองก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวินัย สรวงพงศ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชน

และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทร 0-2241-9021-3 ต่อ 119 โทรสาร ต่อ 112-113